

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.77 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 31.70 - 31.80 บาท

*บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.77 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัวระยะสั้น คาดกรอบวันนี้ 31.70 - 31.80 บาท

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดสัปดาห์ด้วยการอ่อนค่าตามสกุลเงินเอเชีย ในระยะสั้นตลาดไม่มีทิศทางชัดเจน เพราะนักลงทุนไม่รีบร้อนที่จะกลับเข้าสู่ตลาด เนื่องจากเป็นเดือนที่มีวันทำการไม่มาก เช่นเดียวกับนักการเงินส่วนใหญ่ ก็ยังคงรอดูตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐช่วงท้ายสัปดาห์ และความชัดเจนของทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลก่อน

คาดการณ์ค่าเงินบาทวันนี้ 31.70 - 31.80 บาท/ดอลลาร์

ในคืนที่ผ่านมา ตลาดอยู่ในสภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk-On) บนความคาดหวังว่าอังกฤษจะสามารถออกจากสหภาพยุโรปโดย “มีข้อตกลง” ดัชนี FTSE100 ของอังกฤษปรับตัวขึ้นถึง 1.0% เช่นเดียวกับกับดัชนี STOXX50 ของยุโรปที่ปรับตัวขึ้น 0.3%

อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 ของอเมริกาทรงตัวที่ระดับเดิมจากวันก่อนหน้า โดยมีแรงกดดันจากการปรับตัวลงของราคาหุ้น Wallgreen ถึง 12.8% หลังผลประกอบการออกมาแย่กว่าคาด ขณะที่ตลาดคาดว่า ผลประกอบการในไตรมาส 1 ที่กำลังทยอยออกมาจะอ่อนตัวลง 3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในวันนี้ มองว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการของจีน (Caixin Services PMI) จะปรับตัวขึ้นแตะระดับ 52.3 จุด จากระดับ 51.1 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งว่าภาคการบริการของจีนฟื้นตัวแล้ว สวนทางกับฝั่งสหรัฐ ที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคการผลิตอุตสาหกรรม (ISM Non-Manufacturing PMI) คาดว่าจะปรับตัวลดลงแตะระดับ 58 จุด ซึ่งว่าภาคบริการสหรัฐ กำลังชะลอตัว

นอกเหนือจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว ตลาดจะจับตาความคืบหน้ากระบวนการ Brexit หลังนายกรัฐมนตรีอังกฤษ นางเทเรซา เมย์ เตรียมหารือกับพรรคฝ่ายค้านเพื่อหาทางออกให้กับภาวะชะงักงันที่เกิดขึ้น โดยนางเทเรซา เมย์ มีโอกาสที่จะร้องขอให้ทางสหภาพยุโรปขยายกำหนดเส้นตายการแยกตัวให้เกินกว่าวันที่ 12 เมษายน ซึ่งหากสหภาพยุโรปยอมขยายกำหนดเส้นตายจริง จะช่วยลดโอกาสที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง และส่งผลดีต่อทุกฝ่าย

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.19 วานนี้ 97.36

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,241.65 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 347.47 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.756 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS